

Bill Nguyễn là một trong số ít millionaire dưới 40 tuổi giàu nhất nước Mỹ kinh doanh trong lĩnh vực Internet



Bill Nguyễn – Triệu phú Internet gốc Việt

Bill Nguyễn, triệu phú trẻ ngời của Mỹ gốc Việt, là người nổi tiếng về khả năng làm giàu từ việc bán các ý tưởng sáng tạo với giá nhỉnh triệu USD. Chỉ sau hơn chục năm lăn lộn trong lĩnh vực Internet, doanh nhân này đã có thành lập tới 8 công ty và bán chúng với giá hàng trăm triệu USD.

Vào ngày 25/3 vừa qua, Bill Nguyễn đã trở thành chủ tài sản do chủ báo chí Mỹ khi ra mắt Color, ứng dụng chia sẻ ảnh cho điện thoại di động đầu tiên ví như là Mạng xã hội của kẻ nguyên điện thoại di động thông minh (smartphone) như iPhone và máy tính bảng như iPad. Cách đây 5 năm, Bill Nguyễn đã thành lập Lala, website chia sẻ nhạc đầu tiên của Apple mua lại với giá 80 triệu USD vào 12/2009.

Sau đó, Bill Nguyễn và các nhân viên của Lala đã chuyển sang làm việc cho Apple và sau 9 tháng, doanh nhân này đã rời bỏ Apple để xây dựng Color.

Color là ứng dụng cho phép người dùng có thể chụp ảnh, quay phim trên điện thoại thông minh và chia sẻ chúng ngay lập tức với những người xung quanh. Khác với các mạng xã hội hiện nay yêu cầu người sử dụng đăng ký tên người dùng (username) và mật khẩu, Color chỉ yêu cầu người dùng đăng ký cung cấp tên và số điện thoại của họ.

Phần mềm của Color sử dụng một số đầu thu hình ảnh của điện thoại di động như GPS và microphone để xác định những người dùng dịch vụ này trong bán kính 15 đến 10 mét. Những người dùng Color trong bán kính trên có thể chia sẻ ảnh, phim cho nhau trong thời gian thực nhanh.

Có thể hình dung về Color như sau: nếu bạn đang tham dự bữa tiệc, buổi hòa nhạc hay hội thảo, bạn không chỉ có thể xem các hình ảnh của sự kiện đó qua ứng dụng kính của mình mà còn có thể xem các bức ảnh của những người bạn bè (có đăng ký dùng Color) và thậm chí có những người khác đang chia sẻ sự kiện đó.

“Tham gia Color có nghĩa là bạn không đơn độc vì luôn được chia sẻ cùng với những người khác”, Bill Nguyễn nói.

Color hiện đã có cung cấp miễn phí trên kho ứng dụng App Store của Apple. Ứng dụng này sẽ xuất hiện trên các nền tảng di động khác như Android, BlackBerry và Windows Phone 7 trong vài tháng tới. Chia sẻ ảnh và phim hiện là hoạt động sôi nổi nhất trên FB ..

Chính vì vậy, những người sáng lập Color hy vọng ứng dụng tính luôn online của Color sẽ tạo ra sự khác biệt của mạng xã hội này và trở thành đối thủ của Facebook trong kỷ nguyên hạ máy tính.

Theo Bill Nguyễn, các ứng dụng và mạng xã hội đang có xu hướng rời khỏi máy tính để chuyển sang các ứng dụng thân quen hơn, đó là điểm then chốt trong thông minh và máy tính bảng.

Mô hình của Color cũng giống như nhiều dự án mạng xã hội cho di động khác vẫn đang cung cấp miễn phí nhưng Bill Nguyễn hy vọng có thể tạo ra doanh thu thông qua các dịch vụ tiếp thị của trên địa điểm và quảng cáo.

“Mọi người đã bắt đầu nhìn thấy rõ ràng với các thiết bị như iPhone, bạn có thể làm mọi thứ trên net giống như bạn có thể làm trên máy tính”, Mike Krupka, quản lý Bain Capital, một trong các quỹ đầu tư mạo hiểm vào Color, nói.

Mặc dù vẫn chưa thể nói về triển vọng ứng dụng lại nhưng Color đã có được thành công bước đầu đáng kể. Ngay trước khi đi ra mắt, Sequoia Capital đã đồng ý rót 25 triệu USD đầu tư mạo hiểm cho Bill Nguyễn thành hiện tại.

Trước đó, ngay sau khi rời Apple vào tháng 9 năm ngoái, Bill Nguyễn đã được các quỹ đầu tư mạo hiểm Bain Capital và Silicon Valley Bank đầu tư 14 triệu USD để xây dựng Color. Bill Nguyễn đang tiếp nhận các nguồn vốn đầu tư để phát triển hệ thống phần mềm sẵn sàng đón hàng triệu người dùng trong thời gian tới.

Lập và bán công ty khởi nghiệp:

Gia đình Bill Nguyễn rời Việt Nam sang định cư ở Mỹ từ năm 1969. Thời nhỏ, Bill Nguyễn (sinh năm 1971) đã từng làm nghề bán xe hơi cũ vào cuối tuần để có tiền học và phụ giúp gia đình. Đam mê nghiên cứu và theo đuổi ý tưởng, Bill Nguyễn đã rời ngành khi đi học Houston để ra kinh doanh và đến nay đã lập tới 8 công ty. Tên tuổi của Bill Nguyễn bắt đầu được nhắc đến nhiều vào năm 1999 khi anh bán lại công ty Onebox chuyên về phần mềm chuyên tin nhắn do chính mình lập nên vào năm 1998 với giá 850 triệu USD cho công ty Phone.com.

Sau đó, vào 2000, Bill Nguyễn là sáng lập viên, giám đốc và là thành viên của hội đồng quản trị công ty phần mềm Seven Networks. Phần mềm ứng dụng cho các thiết bị di động hỗ trợ truy cập các dịch vụ trực tuyến của Seven Networks được ứng dụng khá rộng rãi và được các nhà mạng lớn như British Telecom (Anh) và NTT Docomo của Nhật mua bản quyền sử dụng. Sản phẩm này của Seven Networks đã được tạp chí Network Magazine bình chọn là “sản phẩm của năm”.

Từ thành công của này, Bill Nguyễn được tạp đoàn truyền thông MSNBC bầu chọn là nhân vật

Triệu phú Internet gốc Việt

Tác Giả: ICTNews / NYtimes

Thứ Sáu, 17 Tháng 8 Năm 2012 05:05

Đĩa ng đĩa u trong số 10 đĩa ng đĩa t triệu n đĩa ng nhĩa t năm 2001 và i lĩa bình “có khả năng thay đĩa i bĩa đĩa t CNTT toàn cĩa u”.

Tuy nhiên, số n phĩa m làm tên tuĩa i Bill Nguyĩa n trĩa nên nĩa i tiĩa ng nhĩa t chính là Lala.com, đĩa ch và kĩa t nĩa i nhĩa ng ngĩa i có cùng số thích âm nhĩa c và i nhau và là nĩa i đĩa mĩa i ngĩa i trao đĩa i đĩa CD cũ và i giá chĩa có 1 USD. Chĩa vài tháng sau khi ra đĩa i vào năm 2006, Lala.com đã có có hĩa n 200.000 thành viên đăng ký số đĩa ng đĩa ch và hĩa n nĩa a triĩa u đĩa CD chuyĩa n tay nhau giĩa a các thành viên.

Đĩa n năm 2009, Lala đã có khoĩa ng 8 triĩa u bài hát i đĩa nh đĩa ng MP3 đĩa khách hàng có thĩa nghe miĩa n phí 1 lĩa n, sau đó hĩa có thĩa gĩa i tĩa ng bài hát đó và i giá 10 xu Mĩa hoĩa c tĩa i và và i giá 99 xu. Thành công rĩa c rĩa cĩa a Lala đã khiĩa n Apple lo ngĩa i và quyĩa t đĩa nh bĩa ra 80 triĩa u USD đĩa thuê tóm đĩa ch và này. Đĩa n tháng 5 .2010, Apple đã chính thĩa c ngĩa ng đĩa ch và Lala.com và kĩa t hĩa p nó vào iTunes.

Sau khi rĩa i khĩa i Apple, Bill Nguyĩa n tiĩa p tĩa c khiĩa n giĩa i công nghĩa bĩa t ngĩa và i ý tĩa ng Color. Color, hiĩa n có 35 nhân viên, là công ty thĩa 8 cĩa a Bill Nguyĩa n. Đây là công ty đĩa c Bill Nguyĩa n sáng iĩa p cùng và i Peter Phĩa m, tĩa ng là giám đĩa c mĩa ng chia số iĩa nh Photobucket (website đã đĩa c bán cho MySpace) và 6 ngĩa i khác.

Ăn mĩa c giĩa n đĩa , vui tính hay cĩa i, mê chĩa i game và nĩa lĩa c làm viĩa c không mĩa t mĩa i, chĩa ng 3 hr/ ngày, Bill Nguyĩa n là mĩa t trong số ít millionaire đĩa i 40 tuĩa i giàu nhĩa t nĩa c Mĩa kinh doanh trong lĩnh và c Internet, theo đánh giá cĩa a tĩa p chí Forbes.

Bill Nguyĩa n đang số ng và i và hai con trai trong khu biĩa t thĩa rĩa ng tĩa i gĩa n 8 héc ta i và nh Honolulu, Hawaii .